

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางกนกพร ศรีวนกุล	นายก อบต.	กนกพร ศรีวนกุล	
๒	นายมนตรี เพียรยิ่ง	รองนายก อบต.	มนตรี เพียรยิ่ง	
๓	นายฉัตรชัย นวนศรี	รองนายก อบต.	ฉัตรชัย นวนศรี	
๔	นางจรัสศรี ชัยราช	เลขานุการนายกฯ	จรัสศรี ชัยราช	
๕	นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์	ปลัด อบต.	เฉลิมศิลป์ เทพจันทร์	
๖	นางลัดดาวัลย์ ศิลป์ดี	หัวหน้าสำนักปลัด	ลัดดาวัลย์ ศิลป์ดี	
๗	นายนิพนธ์ เหวชัยภูมิ	ผอ.กองคลัง	นิพนธ์ เหวชัยภูมิ	
๘	นายวิเชียร วงศ์ชัย	ผอ.กองช่าง	วิเชียร วงศ์ชัย	
๙	นายหัสตินัฐ สรณภัสกุล	ผอ.กองการศึกษา	หัสตินัฐ สรณภัสกุล	
๑๐	นายมนตรี เนตดาวงษ์	นักพัฒนาชุมชน	มนตรี เนตดาวงษ์	
๑๑	นางสาวลลิตาภรณ์ แต่งเมือง	นักวิเคราะห์	ลลิตาภรณ์ แต่งเมือง	

ผู้ขาดประชุม (ไม่มี)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๒ เรียนท่านนายกเปิดการประชุมครบ
ปลัด อบต. กุดตุ้ม

นางกนกพร ศรีวนกุล อยากให้หัวหน้าสำนักและ ผอ.ทุกกอง จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดที่

นายก อบต. กุดตุ้ม จะออกประชาคมหมู่บ้าน ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นี้

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา

๒.๑ รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นางกนกพร ศรีวนกุล อยากให้หัวหน้าสำนักและ ผอ.ทุกกอง ได้จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดที่จะออก
นายก อบต.กุดตุ้ม ประชาคมหมู่บ้าน ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นี้ เพื่อให้ให้ความรู้กับพี่น้อง
ประชาชนได้รับทราบ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ สำนักปลัด ก็จะมี ๑.เรื่องของแผนพัฒนาฯ โครงการขยะ และศูนย์เรียนรู้
ปลัด อบต.กุดตุ้ม เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตร ผมจะให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้
จัดเตรียมรายละเอียด เพื่อที่จะอธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจ ๒.โครงการขยะไร้ถัง
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟัง
๓.เรื่องศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เนื่องจากวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ที่จะถึงนี้ ทางจังหวัดชัยภูมิจะมีการตรวจประเมินศูนย์ฯ ทั้งจังหวัดชัยภูมิ เราเป็น
ตัวแทนของอำเภอเมืองชัยภูมิ ซึ่งทางจังหวัดจะไม่ออกมาประเมินที่ศูนย์ฯ ทางจังหวัด
ชัยภูมิจะให้ไปนำเสนอที่ศาลากลางชั้น ๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ในส่วนของสำนักปลัดจะมีอยู่
๓. เรื่องหลักๆ กองคลัง อยากให้แนะนำเรื่องภาษี เพราะประชาชนไม่เข้าใจเรื่องเก็บ
ภาษี กองช่าง อยากให้แนะนำเรื่องขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง การขุดดิน ถมดิน
กองการศึกษา

นายหัสตินธุ์ สรณภัสกุล จะแจ้งเรื่องมาตรการของเด็กนักเรียนและเรื่องจะขอศูนย์ฯ ใหม่ จะขอ
ผอ.กองการศึกษา ความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะขอประสานงานกับทางเขตพื้นที่ สบก.ชัยภูมิ
การเปิดการเรียนการสอน ตอนนี้อยู่ยังไม่เปิดเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดโควิด ๑๙ ยัง
ระบาดอยู่ ยังไม่มีการเปิดการเรียนการสอน แต่ก็ได้ทำอาหารกลางวันไปส่งทุกวัน
ครับ

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ กองสวัสดิการ เชิญครับ
ปลัด อบต.กุดตุ้ม

นายมนตรี เนตดาวงษ์ จะมี ๕ ภารกิจหลัก คือ ๑. เด็กแรกเกิด ๒.คนพิการ ๓.ผู้สูงอายุ

นักพัฒนาชุมชน ๔.เงินสงเคราะห์ศพ ๕.กองทุนสวัสดิการชุมชน ครับ

นางจรัสศรี ชัยราช ขอฝากหัวหน้าส่วนและ ผอ.กองทุกกอง ให้ส่งรูปผลงาน เพื่อที่จะทำ สื่อ ต่างๆ
เลขานุการ นายก อบต. ให้เป็นผลงานของ อบต.กุดตุ้ม ของเรา ขอขอบคุณค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวฐิติภรณ์ แต่งเมือง การปรับแผนฯ ได้ทำบันทึกแจ้งแต่ละกองให้ส่งช่วงเดือนมกราคม

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ที่ผ่านมาให้ปรับปรุงทบทวนแผนโครงการของแต่ละกอง ที่เราทำเงินอุดหนุนหรือว่า

ของงบประมาณและเตรียมทำแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ตอนนี้อย่างไม่มีกองไหน
ส่งมาให้ค่ะ ฝาก ผอ.กอง ทุกกองด้วยค่ะ และขอฝากกองช่าง รายงานสำนัก
งบประมาณเหลือกองช่างที่ยังไม่ส่ง ขอให้เร่งให้ด้วยค่ะเพราะว่า ปี ๒๕๖๔ ยังลง
ระบบไม่ได้ค่ะ ขอฝากท่าน ผอ.กองช่าง ด้วย

นายมนตรี เพ็ชรยิ่ง สอบถาม เรื่องการติดตามผลแผน การโอนงบประมาณ ประจำปี เราทำเสนอมา
รองนายก อบต.กุดตุ้ม หรือยังครับ

นางลัดดาวัลย์ ศิลป์ดี ได้ทำแล้วค่ะ พอดีมีการแก้ไขตัวเลขหลายหัวข้อ เพราะว่าเราลบที่ละหัวข้อ
หัวหน้าสำนักปลัด ไม่ได้ ต้องแก้ไขใหม่หมดค่ะ วันนี้จะเร่งให้เสร็จค่ะ

นายนิพนธ์ เทวชัยภูมิ ขอสอบถาม งบประมาณเดือนไหนครับที่จะประชุมจ่ายขาดเงินสะสม เพราะว่า
ผอ.กองคลัง ผมต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อม น้องที่ทำจะลาตลอดช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๕ นี้ จะได้เตรียมคนให้พร้อมขอบคุณครับ

นายมนตรี เพ็ชรยิ่ง สอบถาม เรื่องกิจการสภาฯ ใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้
รองนายก อบต.กุดตุ้ม

นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์ มีคนที่รับผิดชอบงานสภาฯ คือลูกจ้างทั่วไปเป็นคนรับผิดชอบ
ปลัด อบต.กุดตุ้ม

นายมนตรี เพ็ชรยิ่ง สอบถาม เรื่องการจัดเตรียมข้อมูลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
รองนายก อบต.กุดตุ้ม ในเดือนสิงหาคม ใช่ไหม

นางสาวฐิติภรณ์ แต่งเมือง ตอนนี้อยู่ได้ระบุเดือนเหมือนแต่ก่อนค่ะ เราสามารถปรับปรุงทบทวนตาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ความเหมาะสมค่ะ

นางกนกพร ศรีวันกุล ขอฝากวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่จะออกประชาคมหมู่บ้านให้หัวหน้าส่วน

นายก อบต.กุดตุ้ม และผอ.กองทุกกอง ได้จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ ให้พร้อมทุกกอง
ไม่ทราบว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีดิฉันก็ขอขอบคุณทุก
ท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ สุพัตรา แต่งถิ่น ผู้จตรางานการประชุม
(นางสุพัตรา แต่งถิ่น)

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล